



FIHRD - CHIRA ACADEMY

Reviews Weekly

CHIRA
academy

ปีที่ 1 ฉบับที่ 31

20-26 ตุลาคม 2555

วาระแห่งชาติ พัฒนาเยาวชนไทย ให้เป็นรูปธรรม (ตอน 2)

ที่มา : คอลัมน์ “บทเรียนจากความจริงกับ ดร.จิระ” หน้า 5
หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555

แนวหน้า

บทเรียน
จากความจริง
จิระ หงส์ลาดารมภ์



สัปดาห์ที่แล้วมีผู้อ่าน 3-4 ท่าน ส่งข้อมูลมาทาง Website ของแนวหน้า ดังต่อไปนี้

-ผมอยากให้เด็กไทยอยู่ในสังคมการเรียนรู้ คือ Life Long Learning

-เด็กไทยกับเด็กเยอรมันแตกต่างกันมาก เด็กไทยขาดวินัยแต่เด็กเยอรมันมีวินัยมาก

การจัดแคมป์เยาวชนของมูลนิธิเราจะเป็นคนดีสำเร็จลุล่วงไป 3 คืน 4 วัน เป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามาก

ต้องขอบพระคุณ ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ที่กรุณาให้กำลังใจพวกเรามาเป็นประธานเปิดงาน

อย่างสมเกียรติและสมศักดิ์ศรี



ภาพกิจกรรม Goodman Knowledge Camping 1st

ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2555

ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีและปาฐกถาพิเศษ

“พระราชดำริและหลักการทรงงานของในหลวง”

กล่าวต้อนรับโดย ดร.ปรเมษฐ์ โมลี (ผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์)

กล่าวรายงานโดย พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส

และปาฐกถา “หลักคิดจากมูลนิธิเราจะเป็นคนดี”

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555

ขอขอบคุณ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ประธานมูลนิธิเราจะเป็นคนดี ที่เน้นว่า ทำความดีไว้
ไม่มีวันจะล่มสลาย

ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ดร.ประเมษฐ์ โมลี ประเดิมงานใหญ่ ทำหน้าที่ได้ไม่มีที่ติ
ทำงานให้พวกเรา

ชาวเขียวเหลืองอย่างภูมิใจและให้เกียรติมูลนิธิเราจะเป็นคนดี

ขอขอบคุณคุณหญิงศรีศิริ กฤษณจันทร์, พล.ร.ต.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่ง และนาวาเอกเจริญพล คุ่มราสี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้
อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ให้เกียรติมาต้อนรับและมอบประกาศนียบัตร ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

การไปเข้าค่ายใน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือ มีคุณประโยชน์มาก
เพราะได้เห็นระเบียบวินัยที่เราต้องให้เยาวชนคนไทย Back to basics กลับสู่พื้นฐาน

-เน้นความดีและเก่ง

-เน้นคุณธรรม จริยธรรม

-เน้นระเบียบวินัย

การตรงต่อเวลา ค่านิยมเหล่านี้หายไปจากสังคมไทยพวกเราต้องเอากลับมาให้ได้

ผมมีโอกาสไปร่วมทุกๆ วัน ได้อธิบายถึงวิธีการเรียนและการมองอนาคต โดยการกำหนดวิสัยทัศน์
ของประเทศไทย

ถึงแม้ว่าเวลาจะน้อยก็ได้เป็นการทำงานเป็นกลุ่มๆ ได้ดีมาก เพราะ

-หาความรู้ร่วมกัน

-มีจินตนาการที่เด่นชัด

-มีพลังที่ซ่อนเร้น และทำออกมาให้ประจักษ์

-รับฟังความคิดที่แตกต่างกัน

เป็นที่น่าดีใจว่า ใน 8 กลุ่มมองวิสัยทัศน์ประเทศไทยในอนาคตเน้น

1.การเกษตร ต้องส่งออกและมีมูลค่า ปลอดภัยพิช เศรษฐกิจพอเพียงประกอบวิถีชีวิต

2.เป็นครัวของโลก อาหารไทยและเน้นวัฒนธรรมไทย

3.เน้นทุนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ การใช้ Value Diversity (คุณค่าที่หลากหลาย) คือการรู้จักวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย เยาวชนก่อนเรียนมองวัฒนธรรมไม่ออก คิดว่าเป็นของโบราณ ไม่มีคุณค่าล้าๆ
เป็นของกรมศิลปากร แต่ต้องไม่ได้ พอมาได้ฟัง เห็นว่าวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยและสามารถ
นำมาสร้างมูลค่าได้ น้อยๆ ก็เริ่มมีความเข้าใจ มีความหวังมากขึ้นและเริ่มเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม แต่ก่อนจะสนใจ
แต่เรื่องวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ และลอกเลียนแบบ

4.เรื่องคุณภาพของคน มีการพูดในหมู่นักเรียน โดยเฉพาะไม่มีมาก่อนว่าเรื่องคนจะสำคัญมากขนาดนี้ มีกลุ่มหนึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ เรื่อง มองทรัพยากรมนุษย์ข้ามชาติ มาทำงานในประเทศไทย แต่ต้องพัฒนาคนไทย ให้เก่งและดีทัดเทียมไปด้วย

5.มีการพูดถึงการศึกษาของบ้านเรามาก ซึ่งน่าจะดีเพราะ ครูทั้ง 14 โรงเรียนมาร่วมฟังด้วยหลายท่าน อาจจะคิดว่า วิธีการแบบป๊อปปูล่า ไม่ให้เด็กได้แสดงออก อาจจะต้องการเปลี่ยนวิธีการสอนที่เน้น Creativity เป็นสู่ Innovation มากขึ้น

6.เรื่องการแพทย์ไทย ใน 20 ปีข้างหน้า ก็มีการพูดกันมากกว่า อาจจะเอาแพทย์แผนไทยและแพทย์สมัยใหม่ เข้ามาร่วมด้วยกันและให้เมืองไทยเป็นแหล่งของการดูแลผู้สูงอายุของอาเซียนหรือของอาเซียน+6การสร้างความสุข ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เน้นการป้องกันเช่น Wellness and Spa



ภาพกิจกรรม Goodman Knowledge Camping 1st ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คุณหญิงศรีศิริ กฤษณจันทร์, พล.ร.ต.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และนาวาเอกเจริญพล คุ่มราศรี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ให้เกียรติมาต้อนรับและมอบประกาศนียบัตร และได้รับเกียรติจาก รศ.อัมภางค์ ปาณิกบุตร และ ผศ.พงษ์ศักดิ์ วรรณล้วน ร่วมเป็นวิทยากรและ Workshop ส่วนกิจกรรมของนักเรียนก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายในโครงการมีการทำกิจกรรม เข้าฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง เช่น การดำนา ปลูกผัก การปั้น EM ball เป็นต้น

ประเด็นสำคัญก็คือ ปีนี้เป็นปีแรกที่มูลนิธิเราจะเป็นคนดีได้มอบหมายให้ทีมของผมได้ทำงาน เพื่อโรงเรียนอื่นๆนอกขอบเขตของเทพศิรินทร์ ซึ่งทำมาแล้ว 14 ปี ที่เทพศิรินทร์

ซึ่งได้รับโอกาสอีกในปีหน้าพวกเราก็จะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการคัดเลือกนักเรียน ที่สนใจอยากมาหาความรู้จริง

ทีมงานหรือพี่เลี้ยงของทีมอาจารย์กฤษ สีนอม และอาจารย์เอื้อตั้งศรีตระกูล มีประสบการณ์มาก ผมดูวิธีการทำงานแล้วภูมิใจมาก

วิทยากรผู้ใหญ่ หลายท่านก็กรุณามาร่วมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะ รศ.อัมภางค์ ปาณิกบุตร, ผศ.พงษ์ศักดิ์ วรรณล้วน อยู่ร่วมวิจารณ์ Workshop อย่างมีคุณค่า

ส่วนทีมของผม มีทีมงานเสริมคือ คุณเอรารวรรณ แก้วเนื้ออ่อน และคุณภัทรพร อันตะริกานนท์ ก็ทำงานอย่างดีเลิศร่วมกัน เติมพลังให้แคมป์ประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการและการบริหาร

ปีหน้าก็น่าจะจัดช่วงวันปิยมหาราชอีก เพราะมีวันหยุดคั่นกลางจะได้ไม่ใช้เวลาวันทำงานมากเกินไป น่าจะมีประโยชน์ ถ้าดึงเอานักเรียนโรงเรียนอื่นๆ เช่น ในภาคอีสานหรือภาคเหนือ มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย จะทำให้นักเรียนและครูได้ประสบการณ์เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

ขอขอบคุณ “มูลนิธิเราจะเป็นคนดีครับ”

ศ.ดร.จිරะ หงส์ลดาธรมภ์

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

dr.chira@hotmail.com

www.gotoknow.org/blog/chiraacademy

แฟกซ์ 0-2273-0181



หนังสือ “8K's+5K's:

ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน”

เรียนรู้ 13 ทunesที่จะช่วยให้คุณเป็น ของอาเซียน”คนคุณภาพ”

วางจำหน่ายแล้ววันนี้

ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ



“ขอขอบคุณที่ท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาทุนภาพทุนมนุษย์ของประเทศไทย” ... จิระ หงส์ลดาธรมภ์

- ติดตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู้ และติดตามทางปัญญา กับ Chira Academy's Medias



- ติดตามชมรายการโทรทัศน์ คิดเป็น..ก้าวเป็น.. กับ ดร.ชีระ ทางเจริญเคเบิล ช่อง 8 ออกอากาศทุกวันศุกร์และวันอังคารเวลา 12.00-12.30 น.

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม และ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555

ตอน Ethic Capital กับการทำงานในองค์กรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2

สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพร้อมค่าส่ง) โทร. 081-207-2255



- ติดตามฟังรายการวิทยุ Hard Talk.. Thailand ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 16.00 น. ที่คลื่นเนชั่น90.5 หรือทางอินเทอร์เน็ต

- ติดตามฟังรายการวิทยุ Human Talk ทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 07.00 น. ที่คลื่น 96.5 หรือทางอินเทอร์เน็ต

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนร่วมสร้างสรรค์รายการอย่างดียิ่งเสมอมา





‘เป็นข่าว.. รายสัปดาห์’

โดย..กองโจรทางปัญญา

ส วัสดุค้ะท่านสมาชิก FIHRD – Chira Academy Reviews Weekly ทุกท่าน

ฉบับนี้ขอพูดถึงทุนที่สำคัญทุนหนึ่ง ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสำคัญกับยุคนี้มาก นั่นคือ ทุนทาง IT เพราะตอนนี้ไมโครซอฟท์ ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการ “วินโดวส์ 8” อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วโลก ทั้งนี้ วินโดวส์ 8 พร้อมให้ผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ และรองรับการทำงาน 37 ภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย บริษัทไมโครซอฟท์กล่าวว่า ผู้ใช้จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ทั้งหน้าจออุสเซอร์ อินเตอร์เฟซรูปแบบใหม่ พร้อมกับการเปิดตัววินโดวส์ สโตร์ ในตลาด 17 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศไทย .. จะดีอย่างไรไมโครซอฟท์ออกตัวหรือไม่.. ไม่ลองไม่รู้ค้ะ.. อย่าลืมนั่งฟังนะค้ะ...!!



20 ตุลาคม 2555 กิจกรรม Goodman Knowledge Camping 1st ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีและปาฐกถาพิเศษ“พระราชดำริและหลักการทรงงานของในหลวง”กล่าวต้อนรับโดย ดร.ปรเมษฐ์ โมลี (ผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์)กล่าวรายงานโดย พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวสและปาฐกถา “หลักคิดจากมูลนิธิเราจะเป็นคนดี” ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี



21-23 ตุลาคม 2555 กิจกรรม Goodman Knowledge Camping 1st ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี



24 ตุลาคม 2555 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณกร สุขสถิตย์ เป็นวิทยากรเสวนางานเปิดตัวหนังสือสังคมวัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน 10 ชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



โดย .. อัครพร อันตะริกานนท์

สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่เคารพ

เล่าข่าว 'Human Talk' เกาะติดสถานการณ์ร้อนที่นำเสนอใจทั้งเรื่องภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามฟัง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆแบบเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครในรายการ Human Talk ที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.00 - 7.00 น. ทาง FM 96.5 พิธีกรรายการ คือ คุณณปภัศ พงษ์ประดิษฐ์ สำหรับสัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรบ้างนั้น มาติดตามกันได้เลยค่า

บรรยากาศในเมืองไทยในวันหยุดราชการคือ ถือโอกาสพักผ่อน ท่องเที่ยว ขอฝากให้ครอบครัว ที่พาออกไป ถือโอกาสชักชวนให้ลูกได้อ่านหนังสือด้วย ดีกว่าการให้ลูกใช้โทรศัพท์เพื่อแชทกันเพียงอย่างเดียวพ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้ถึงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ทโฟน ในการแบ่งเวลาให้ถูกต้อง

สืบเนื่องจากวันปิยมหาราช คนไทยต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของพระองค์ท่าน อย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่รู้ผิวเผินอย่างผ่านๆ จากนี้ไปคงต้องมีการเขียนชีวประวัติของท่าน โดยเน้นเรื่องการพัฒนาคน และท่านเป็นตัวอย่างของการมองการณ์ไกล มองอนาคตประเทศไทยออก ไม่มองเฉพาะแค่เรื่องของตน ต้องถามตัวเองว่าทำไมเราถึงคิดไม่ได้อย่างท่าน เพราะเรามุ่งมันแค่เรื่อง Micro คือ เราคิดระยะสั้นเท่านั้น คิดแค่เพียงว่าจะสอบเข้าคณะอะไรเท่านั้น แต่ไม่เห็นภาพใหญ่ ซึ่งเปรียบเหมือนทฤษฎีตัว T คือต้องรู้อย่างกว้างและลึก

รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านเลือกองคมนตรี ที่มีความซื่อสัตย์กับความดี มีความจงรักภักดีและมีความสมณะ มีการวางตัวดี ซึ่งต่างจากนักการเมืองที่มีแต่ความกว้าง ไขว่คว้าหา ร่ำรวย

กิจกรรม Goodman Knowledge Camping 1st ของมูลนิธิเราจะเป็นคนดี ทั้ง 17 โรงเรียน มีกิจกรรมให้เด็กนักเรียนอ่านหนังสือ และดูภาพยนตร์ เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เรียนนอกห้อง และไม่น่าเบื่อ

ทำให้นักเรียนอยู่ร่วมกัน ทำให้สร้างวินัยร่วมกัน มีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด 20 คน ฝึกระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา การเรียนหนังสือ การทำงานเป็นทีม การทำ Workshop การนำเสนอร่วมกัน

หากมีโอกาสทำโครงการนี้ในปีหน้า ขอเสนอให้มีตัวแทนเยาวชนภาคอีสานมาสังเกตการณ์ และเห็นว่าการเป็นคนดีมีประโยชน์อย่างไร เพราะทุกวันนี้สังคมหวังแต่จะโกง และรวยเท่านั้น